

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	คุณธรรมเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบ
๑	การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในสังกัด	หลัก ๓ มิติ ๕ คุณธรรม	เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีคุณธรรมและทำความดีตามคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอื่นได้ตระหนักถึงเกียรติศักดิ์ศรี และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน	หน่วยงานมีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในสังกัดได้ อย่างน้อย ๑ คน และประกาศยกย่อง ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่ใช่	ม.ย. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว
๒	การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรม หรือทำความดีเป็นแบบอย่างได้	หลัก ๓ มิติ ๕ คุณธรรม	เพื่อประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีคุณธรรมคุณธรรม หรือทำความดีตามคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร	หน่วยงานมีการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน และประกาศยกย่อง ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่ใช่	ม.ย. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว
๓	มมศาสนา	หลักธรรม ทางศาสนา	เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เรื่อง “หลักธรรมทางศาสนา”	๑. หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือหลักธรรมทางศาสนา ๑ กิจกรรม ๒. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานฯ	ไม่ใช่	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	คุณธรรม เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ชื่อ บุคลากร ที่ รับผิดชอบ
๔	วิถีพอเพียง	หลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ พอเพียง และ พอเพียง	เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดี ที่ยากทำ” ซึ่งสอดคล้องกับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และ “พอเพียง”	๑. หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็น เห็นว่ามีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และคุณธรรมด้านพอเพียง ๑ กิจกรรม ๒. หน่วยงานรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมพร้อมแบบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบ รายงานฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นาง ละเอียด แสงแก้ว
๕	คุณค่าทางวัฒนธรรม	วิถี วัฒนธรรม ไทย	เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดี ที่ยากทำ” ซึ่งสอดคล้องกับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เรื่อง “วิถีวัฒนธรรมไทย”	๑. หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็น เห็นว่ามีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับวิถีวัฒนธรรมไทย ๑ กิจกรรม ๒. หน่วยงานรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมพร้อมแบบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบ รายงานฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นาง ละเอียด แสงแก้ว
๖	กอน. ต่อต้านทุจริตไม่เรียก ไม่รับ	สุจริต	เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดี ที่ยากทำ” ซึ่งสอดคล้องกับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เรื่อง “สุจริต”	๑. หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็น เห็นว่ามีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับคุณธรรมด้านสุจริต ๑ กิจกรรม ๒. หน่วยงานรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมพร้อมแบบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบ รายงานฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมประจำกอง	นาง ละเอียด แสงแก้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	คุณธรรมเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	บุคลากรที่รับผิดชอบ
๗	กอน. จิตอาสา	จิตอาสา	เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่ยากแก่" และ "ความดีที่ยากทำ" ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เรื่อง "จิตอาสา"	๑. หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้านจิตอาสา ๑ กิจกรรม ๒. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพร้อมแบบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานฯ	ไม่มีใช้งบประมาณ	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำกอง	นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว
รวม					๗	กิจกรรม	งบประมาณ	บาท

ลงนาม

Qsh

ผู้อนุมัติ

(นางสาววพร สงสมเหตุ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หมายเหตุ

๑. "คุณธรรมเป้าหมาย" สามารถระบุได้มากกว่า ๑ คุณธรรม
๒. "ระยะเวลา" ให้ระบุช่วงเดือนที่ดำเนินการ
๓. "หน่วยงานที่รับผิดชอบ" หมายถึง หน่วยงาน/กลุ่มงาน ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
๔. "ชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบ" หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม